

Số: /TB-MTTQ-BTT

Việt Yên, ngày tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và những kiến nghị với HĐND, UBND huyện
(Thông báo tại kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khoá XX)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và theo quy chế phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện thông báo kết quả công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và một số kiến nghị với HĐND, UBND huyện tại kỳ họp cuối năm HĐND huyện khoá XX, như sau:

I. TÌNH HÌNH CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Năm 2023, do tác động của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, khiến tâm trạng của các tầng lớp nhân dân có nhiều băn khoăn, lo lắng. Song, dưới sự lãnh đạo kịp thời của Huyện ủy, sự điều hành linh hoạt của HĐND, UBND huyện và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân nên các nhiệm vụ chính trị của huyện cơ bản đảm bảo tiến độ, kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng; lĩnh vực nông nghiệp phát triển ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Đề án thành lập thị xã Việt Yên và các phường trực thuộc đã được các ban, bộ, ngành Trung ương thông qua, điều đó có thể khẳng định Việt Yên sớm hoàn thành mục tiêu trở thành thị xã.

Bên cạnh đó, dư luận nhân dân trong năm qua đặc biệt quan tâm, băn khoăn lo lắng về các vấn đề: tình trạng mất an toàn trong công tác PCCC; tai nạn giao thông; đuối nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng có chiều hướng gia tăng; tình trạng người lao động mất việc do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng; tình trạng chủ doanh nghiệp vi phạm quy định về đóng bảo hiểm khiến người lao động bị mất quyền lợi; các vấn đề xã hội xung quanh các khu cụm công nghiệp, như: xây dựng trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa dành cho công nhân chưa đáp ứng nhu cầu; chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của chính quyền vẫn còn hạn chế, nhất là lĩnh vực đất đai. Đề nghị các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời để người dân yên tâm lao động, sản xuất phát triển kinh tế.

II. KẾT QUẢ THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Kết quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của huyện

1.1. Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

MTTQ các xã, thị trấn tổ chức 32 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai lấy phiếu đánh giá sự hài lòng về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu cho 3.300 đại biểu dự. MTTQ huyện hướng dẫn 06 xã (*Ninh Sơn, Thượng Lan, Quang Châu, Tăng Tiến, Việt Tiến, Tự Lạc*) tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng xã NTM kiểu mẫu với hơn 15.000 phiếu, đã có 6/6 xã lấy phiếu xong; hướng dẫn xã Minh Đức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM nâng cao; các xã hướng dẫn 29/29 thôn lấy phiếu NTM kiểu mẫu; Tỷ lệ phiếu đánh giá hài lòng đạt trên 95%.

Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn vận động nhân dân tự tháo dỡ công trình, tường bao; hiến 3.850 m² đất (*Nénh, Thượng Lan, Trung Sơn, Tiên Sơn, Hồng Thái*); hơn 01 tỷ đồng đồng, 1.200 ngày công vào xây dựng Nông thôn mới.

MTTQ huyện phối hợp với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Quảng Minh, Thượng Lan tổ chức đón Đoàn đại biểu của Trung ương MTTQ Việt Nam và 19 tỉnh trung du miền núi phía bắc về thăm quan trao đổi kinh nghiệm mô hình xây dựng NTM kiểu mẫu và thăm quan mô hình HTX dịch vụ công nghệ cao DUCA.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành Công văn số 538/MTTQ-BTT ngày 17/02/2023 về phối hợp thực hiện Kết luận số 232-KL/HU ngày 24/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; hướng dẫn các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách 46 hộ đề nghị hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết; rà soát lập danh sách hơn 180 hộ nhà dột nát. Trong năm, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" cấp huyện trích 1.380 triệu đồng hỗ trợ 47 hộ làm nhà đoàn kết, đạt 156% kế hoạch tỉnh giao; các xã đã trích 92 triệu đồng hỗ trợ 23 hộ làm nhà. MTTQ các cấp phối hợp vận động tặng 700/700 = 100% suất quà cho hộ nghèo, mỗi suất quà từ 1-1,2 triệu đồng; tặng 1.280/1.280 = 100% suất quà cho hộ cận nghèo, mỗi suất quà từ 500 -600 nghìn đồng; Ngoài ra, trích Quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ 04 huyện (*Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế*) 400 suất quà Tết cho người nghèo trị giá 240 triệu đồng. Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" huyện trích Quỹ hỗ trợ 118 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số tiền hỗ trợ là 118 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2023. MTTQ xã, thị trấn trích Quỹ và từ nguồn ủng hộ để tặng quà cho hàng trăm cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết. Các hoạt động hỗ trợ khác: MTTQ các xã hỗ trợ giáp hạt cho 33 hộ đặc biệt khó khăn 990 kg gạo và 3,5 triệu đồng tiền mặt (*Thượng Lan, Nénh, Minh Đức*). Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho 21 hộ khó khăn đột xuất, số tiền 26,3 triệu đồng (*Trung Sơn, Bích Động, Hương Mai*); phối hợp với Quỹ Trắng Xanh tặng học bổng cho 03 học sinh nghèo trị giá 5,4 triệu đồng (*Thượng Lan*); hỗ trợ mua bảo hiểm cho 50 hộ số tiền 10 triệu đồng (*Tự Lạc*); hỗ trợ khám chữa bệnh cho 08 người, trị giá 16 triệu đồng (*Bích Động*).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng với các tổ chức thành viên tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý hội viên, đoàn viên, tổ chức hội nghị trực tuyến.

Đến nay 100% các cơ quan của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện triển khai, sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trên Internet. 100% văn bản điện tử đi (trừ văn bản mật) của MTTQ huyện, thực hiện ký số của tổ chức, cá nhân; văn bản của MTTQ xã, thị trấn đều gửi, nhận trên hệ thống thư điện tử công vụ. Các tổ chức thành viên của MTTQ: Huyện đoàn triển khai giai đoạn 2 Tổ công nghệ số cộng đồng; Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, LĐLĐ triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên, kết quả đã có hàng chục nghìn đoàn viên, hội viên được cập nhật thông tin trên phần mềm. MTTQ tổ chức một số hội nghị giao ban thông qua hình thức trực tuyến. Phối hợp tuyên truyền, tham gia các Tổ dân vận cộng đồng rà soát, hướng dẫn hàng nghìn công dân cài đặt VNID; hỗ trợ tạo mã QR cho hàng nghìn hộ kinh doanh; xây dựng 17/17 mô hình chợ dân sinh; tuyên truyền 17/17 xã, thị trấn triển khai mô hình đám cưới văn minh; 18 công trình thanh niên số hóa di tích lịch sử.

1.2. Kết quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tham mưu cho BCĐ huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 20/02/2023 triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023; hướng dẫn MTTQ xã, thị trấn các tổ chức 52 buổi tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng cuộc vận động với 4.562 lượt người tham gia. MTTQ phối hợp với Liên đoàn lao động, Huyện đoàn tổ chức phát động Tháng cao điểm cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023 tại KCN Quang Châu cho trên 2.000 đại biểu tham gia với hình thức tổ chức “Gian hàng dành cho công nhân lao động”. MTTQ các cấp phối hợp tổ chức 14 hội chợ đưa hàng Việt Nam về nông thôn thông qua lễ hội truyền thống địa phương.

Phối hợp với Hội Nông dân tổ chức 34 hội nghị tuyên truyền về SXNN an toàn cho 2052 đại biểu dự; hướng dẫn hội viên xây dựng các mô hình SXNN theo hướng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị (03 mô hình), đồng thời hỗ trợ các mô hình xây dựng các tiêu chí để đánh giá, nâng hạng sao.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, trong hội nghị đã khen thưởng cho 137 tập thể, nhân tiêu biểu qua đó khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua.

2. Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

2.1. Về thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp tổ chức 01 hội nghị TXCT theo chuyên đề của HĐND tỉnh Bắc Giang tại thôn Thổ Hà, xã Vân Hà; tại hội nghị đã có 10 ý kiến của cử tri đề nghị, kiến nghị đã được đại biểu HĐND tiếp thu, trả lời. Tổ chức Hội nghị TXCT theo chuyên đề của đại biểu Quốc hội trước kỳ họp 6 của Quốc hội khóa XV (ngày 06/10/2023); tại hội

nghị có 200 đại biểu cử tri tham dự; có 11 ý kiến đề nghị, kiến nghị của cử tri. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tham dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện, tại kỳ họp thứ 15 đã thông báo kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và kiến nghị một số nội dung tại kỳ họp; các xã, thị trấn tham dự kỳ họp thường kỳ của HĐND xã, thị trấn.

Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức 02 kỳ TXCT của đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại 16 điểm tiếp xúc ở xã, thị trấn. Tại các điểm tiếp xúc đã có hơn 1000 cử tri đến dự, phản ánh 184 ý kiến, kiến nghị; các ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường, công tác cấp GCNQSD đất; quản lý tài sản công, đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông... Qua phân loại các ý kiến đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

2.2. Kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền

*** Về công tác giám sát**

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng Kế hoạch số 106/KH-MTTQ-BTT ngày 31/01/2023 về giám sát, phản biện, góp ý của MTTQ năm 2023; Kế hoạch số 111/KH-MTTQ-BTT ngày 15/02/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Công văn số 576/MTTQ-BTT ngày 09/5/2023 về đẩy mạnh thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư; tăng cường trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, giám sát tổ chức đảng và đảng viên.

Cấp huyện: Ban hành 04 kế hoạch giám sát về 04 nội dung; đã tổ chức giám sát được 04 cuộc về 4 nội dung tại 17 Đảng ủy xã, thị trấn; 34 đồng chí đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 2021-2026 (đạt 200% so với kế hoạch năm 2023 đề ra); Nội dung giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, đề án của tỉnh do MTTQ, các đoàn thể chủ trì; giám sát việc thực hiện Kế hoạch 19-KH/HU của BTV Huyện ủy; giám sát việc thực hiện Chỉ thị 19, Kết luận 120 của Tỉnh ủy; giám sát việc thực hiện chương trình hành động gắn với giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương đối với 34/34 đồng chí là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 2021-2026. Đồng thời giám sát qua báo cáo 02/4 nội dung trên tại 19 lượt Đảng ủy xã, thị trấn. Phối hợp với các ban, ngành của huyện giám sát 12 cuộc về 12 nội dung tại 66 lượt đơn vị. Phối hợp với UBND huyện kiểm tra việc xử lý vi phạm đất đai theo Chỉ thị 19 của Tỉnh ủy tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Cấp xã: Tổ chức giám sát 17 cuộc về 07 nội dung; giám sát qua báo cáo 03 nội dung; phối hợp với HĐND, các ngành giám sát 27 cuộc về 07 nội dung. Các Ban TTND của các xã, thị trấn giám sát 117 lượt ở 13 nội dung; Ban GSĐTCCĐ đã giám sát 60 công trình dự án. Qua giám sát đã kiến nghị với chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện đúng theo thiết kế. MTTQ các xã, các khu dân cư đã phối hợp thực hiện nhiều cuộc giám sát với 219 cán bộ, đảng viên. Nội dung giám sát như: đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên nơi cư trú theo Quy định 124 của Ban Bí thư, về thực hiện quy chế làm việc, thực hiện nề nếp sinh

hoạt chi bộ; giám sát đảng viên giữ môi liên hệ thường xuyên nơi cư trú giám sát đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 19 của Tỉnh ủy ...

Các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tổ chức 05 cuộc giám sát trực tiếp về 05 nội dung. Phối hợp với MTTQ giám sát 04 nội dung.

*** Về công tác phản biện xã hội:** MTTQ các cấp đã tổ chức 04 hội nghị phản biện về 04 nội dung. Trong đó: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện ban hành Kế hoạch số 124/KH-MTTQ-BTT ngày 30/6/2023 về tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án Quy hoạch đô thị huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045; tổ chức 01 hội nghị phản biện vào dự thảo Đề án quy hoạch chung đô thị Việt Yên đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000, Hội nghị có 55 đại biểu tham dự; đóng góp 13 ý kiến vào dự thảo, sau hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã có báo cáo số 554/BC-MTTQ-BTT ngày 13/7/2023 gửi về MTTQ tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã tổ chức 03 hội nghị phản biện với 16 ý kiến (gồm dự thảo *Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND xã Trung Sơn; Đề án thu phí chợ Núi Hiếu của xã Quang châu; Đề án sử dụng nước sạch của xã Tiên Sơn*); các ý kiến phản biện của cơ sở đã được cơ quan chức năng tiếp thu, bổ sung vào dự thảo.

*** Tham gia góp ý kiến với Đảng, Nhà nước**

Cấp huyện: xây dựng kế hoạch, tổ chức 03 hội nghị góp ý vào các nội dung; có 289 lượt đại biểu dự với 31 ý kiến tham gia góp ý (*hội nghị góp ý vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi; hội nghị góp ý dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Huyện ủy 6 tháng đầu năm; dự thảo báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; hội nghị góp ý cho các cơ quan tư pháp cấp tỉnh, huyện*). Góp ý vào 26 dự thảo các văn bản của các cơ quan đơn vị xin ý kiến.

Cấp xã: Tổ chức 24 hội nghị góp ý vào 02 nội dung; góp ý vào 19 dự thảo văn bản của các cơ quan đơn vị xin ý kiến; góp 79 ý kiến tại các hội nghị được mời dự; góp ý cho hơn 100 cán bộ, đảng viên.

Năm 2023, MTTQ các cấp đã tích cực tham gia góp ý tham gia xây dựng pháp luật và góp ý với các cơ quan tư pháp. MTTQ tổ chức góp ý vào dự thảo 08 văn bản pháp luật của Trung ương, địa phương, góp ý về hoạt động của các cơ quan tư pháp, điển hình: (1) MTTQ huyện tổ chức Hội nghị lấy kiến góp ý Luật Đất đai (*sửa đổi*) với 48 đại biểu tham dự, tại hội nghị đã có 11 ý kiến góp ý; 17/17 xã, thị trấn tổ chức góp ý bằng nhiều hình thức khác nhau, tiếp nhận 238 ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân. (2) MTTQ huyện tổ chức 01 hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ MTTQ cơ sở đối với ngành Tư pháp (*ngày 10/8/2023*), với 190 đại biểu tham dự; tại hội nghị có 15 ý kiến góp ý trực tiếp và 05 ý kiến góp ý bằng văn bản; Tổ chức lấy ý kiến góp ý của trên 100 cán bộ MTTQ đối với các cơ quan tư pháp thông qua hình thức phát phiếu. Sau các hội nghị đã có báo cáo gửi về MTTQ tỉnh, cơ quan liên quan theo quy định.

*** Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư**

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện cử đại diện tham gia tiếp công dân định kỳ do Thường trực HĐND huyện tổ chức tại các xã, thị trấn; tham dự hội nghị nghe phản ánh kết quả tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện. Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tiếp nhận 15 đơn thư của công

dân; sau khi xem xét, phân loại có 05 đơn đủ điều kiện xem xét, giải quyết. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã có công văn chuyển đơn đến cơ quan chức năng 5/5 đơn =100% đơn được cơ quan chức năng thụ lý giải quyết. Phối hợp với Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND -UBND huyện tổ chức 02 hội nghị công khai quyết định giải quyết đơn thư KNTC (trong đó 01 hội nghị đối thoại kết quả giải quyết tố cáo Ban lãnh đạo thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn có một số sai phạm liên quan đến công tác thu chi tài chính của thôn nhiệm kỳ 2013-2015; 01 hội nghị công khai quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của công dân thôn Râm-xã Tự Lạn).

III. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, nhà nước, MTTQ về công tác giám sát trong đó tập trung tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về “ Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Bám sát Nghị quyết của Huyện ủy; mục tiêu nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp đề ra để cụ thể hóa thành nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong tham gia xây dựng chính quyền năm 2024.

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung giám sát năm 2024; trong đó tập trung giám sát các nội dung được Thường trực Huyện ủy chỉ đạo tại thông báo số 1116-TB/HU ngày 10/11/2023 “về chủ trương kiểm tra, giám sát, thanh tra của các tổ chức trong hệ thống chính trị huyện, năm 2024”. Phối hợp Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện trong thực hiện các hoạt động giám sát. Thực hiện các hoạt động giám sát khác khi cần thiết hoặc khi có đề nghị của các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn

2. Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp theo quy định. Nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri; giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri của các cơ quan chức năng. Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc đối thoại của cấp ủy, chính quyền với đảng viên và nhân dân theo kế hoạch.

3. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa MTTQ với HĐND, Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 trong công tác và trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp giám sát và kiểm sát trực tiếp, năm 2024; phối hợp với Phòng Tư pháp, Ban Dân vận Huyện ủy nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBPL và hòa giải ở cơ sở theo văn bản phối hợp giai đoạn 2022-2025.

4. Tham gia tiếp công dân của Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND cùng cấp. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư gửi đến MTTQ theo quy định. Phối hợp,

Hướng dẫn, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng và công tác hòa giải ở cơ sở.

5. Phối hợp với các tổ chức thành viên nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương; phát động thi đua chào mừng thành công Đại hội MTTQ các cấp.

6. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động “Vì người nghèo” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư trung ương Đảng, trọng tâm là xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; trích Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết theo chương trình của MTTQ năm 2024. Triển khai kế hoạch vận động Tết Vì người nghèo và các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo nhân dịp tết Nguyên đán năm 2024 phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo có quà Tết. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Hướng dẫn số 35/HD-MTTQ-BTT ngày 27/5/2022 về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP THỨ 17, HĐND HUYỆN

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tăng cường công tác quản lý về hoạt động của các doanh nghiệp, chỉ đạo kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm Luật Lao động, Luật BHXH như tình trạng doanh nghiệp né tránh, chậm nộp tiền bảo hiểm xã hội, chủ doanh nghiệp trốn nợ doanh nghiệp vỡ nợ hoặc phá sản làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, trong khi đó mức chế tài xử phạt còn thấp chưa đủ sức răn đe... nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động.

2. Đề nghị UBND huyện chủ động phối hợp các cơ quan chức năng, tổ chức có liên quan đẩy nhanh việc xây dựng các khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội dành cho công nhân đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật xây dựng, về an toàn PCCC, đảm bảo về an ninh trật tự, thuận tiện cho công tác quản lý,... Đồng thời, cùng với việc xây dựng các khu nhà ở dành cho công nhân, nhà ở xã hội cần giải quyết các vấn đề xã hội xung quanh các khu cụm công nghiệp, như: xây dựng trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa giành cho công nhân... để người lao động yên tâm, gắn bó và làm việc lâu dài trong các KCN trên địa bàn huyện.

3. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra hoạt động thương mại điện tử để giảm thiểu hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng.

4. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của Luật giao thông, nhất là trên các trục đường Quốc lộ, tỉnh lộ; các đoạn đầu nối với đường vành đai; đoạn đường gom rẽ vào các khu công nghiệp; tiếp tục rà soát lắp đặt mới và sửa chữa kịp thời các đèn tín hiệu giao thông... nhằm giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông.

5. Đề nghị HĐND, UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động có hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật; nghiên cứu ban hành nghị quyết, quyết định giao kinh phí hoạt động cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng để cơ sở có căn cứ thực hiện.

Trên đây là kết quả công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và những kiến nghị tại kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khoá XX. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp 17, HĐND huyện, khoá XX;
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Ban TT Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn;
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Chu Bá Tuân